

## ศปบ.จชต. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

นำเสนอเมื่อ : 5 มี.ค. 2562

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างการรับรู้การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายวาทีต มีสนุน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 100 คน



ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญยิ่ง เพราะบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ พัฒนาความสามารถ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เป็นเรื่องที่ต้องพึงปฏิบัติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า “ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่อำนาจในการพัฒนาองค์กร ขึ้นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพิ่มศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร สร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี”

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า กำหนดให้ปีการศึกษา 2562 เป็นปีแห่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง การทำงานสามารถสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการศึกษาให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่น ความก้าวหน้าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนที่ให้การสนับสนุนให้ความสำคัญของการศึกษาให้รู้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประชาชน ซึ่งส่งผลต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทัวถึง และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยความรู้รัก สามัคคี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

สุดท้ายนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ฝากหลักคิดในการทำงานว่า การวางแผนเปรียบเสมือนการเริ่มต้นการทำงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้น การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการทำงานให้บรรลุผล ขอให้คิดให้ครบ ทบถ้วนเป็นห่วง ๆ ห่วงใยการรับรู้อุปสรรคการทำงานสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขออนุญาตนำแนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่มักกล่าวอยู่เสมอในหลายโอกาสดวยว่า “การเป็นข้าราชการต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและกับประชาชน” เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับประชาชนได้

ที่มาฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปป.จชต.